

0006-92160 ✓

6618



ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ

โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการเปิดการศึกษาภาคค่ำ
ของมหาวิทยาลัยพายัพ

"การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีต่อการเปิดการศึกษาภาคค่ำ"

ที่ปรึกษา : ดร.อำนาจ ทะพิงค์แก
ดร.บุญทอง ภูเจริญ
ผศ.ประเสริฐ พันธชาติ
ดร.วัชระ สินธุประมา

คณะผู้วิจัย : สุพจน์ กุลปรารงค์ทอง พนม พรหมกันธา
คันสนา เดชาประพันธ์ พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์
ธีรวุฒิ วาณิช ชุตินา ต่อปัญญาเรือง
สินธุ์ สโรบล

รายงานการวิจัยฉบับที่ 76

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ

พ.ศ. 2533

บทคัดย่อสำหรับนักบริหาร

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีต่อการเปิดการศึกษาภาคค่ำของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความต้องการในการศึกษาต่อภาคค่ำของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยและทำงานอยู่ในจังหวัด เชียงใหม่ โดยที่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมตลอดถึงผู้ที่ทำงานอยู่แล้วตามหน่วยงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร และพาณิชย์กรรมบริการต่าง ๆ การสำรวจครั้งนี้ได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิหลายขั้นตอน (Stratified Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างตามวิทยาลัยและโรงเรียน ตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งธนาคาร และพาณิชย์กรรมบริการต่างๆ การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการดังกล่าว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 602 คน

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และอายุโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจะมีอายุเฉลี่ย 24 ปี ส่วนระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างนั้นส่วนใหญ่กำลัง เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รองลงมา ได้แก่ ผู้ที่จบการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านอาชีพของกลุ่มตัวอย่างนั้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ปวช. และ ปวส. อาชีพรับจ้างตามสาขาพาณิชย์กรรมบริการต่าง ๆ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นกลุ่มอาชีพที่รองลงมา สำหรับรายได้ของกลุ่มตัวอย่างนั้นพบว่า โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ย 2,900 บาทต่อเดือน

จากการศึกษาระยะเวลาในการทำงานหลังจากจบการศึกษานั้น ปรากฏว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่มีงานทำจะทำงานมาแล้วเฉลี่ย 5-6 ปี และส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าลักษณะงานที่ทำอยู่ไม่ปัจจุบันตรงกับสายวิชาที่ได้ศึกษามา สำหรับการสำรวจความคิดเห็นทั่วไปต่อการเปิดการศึกษาภาคค่ำนั้น ในการศึกษารุ่นนี้ พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยที่จะให้มีการ เปิดการเรียน-การสอนภาคค่ำของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยที่กลุ่มตัวอย่างต้องการจะให้มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง และสาขาวิชาที่ควรที่จะเปิดสอนภาคค่ำมากที่สุดอันดับ 1 คือสาขาวิชาการบัญชี รองลงมา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการ โรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล และสาขาวิชาการตลาด ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาถึงสาขาวิชาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนภาคค่ำ จำแนกตามหลักสูตร แล้วพบว่าสัดส่วนของหลักสูตรปริญญาตรีต่อ เนื้อจะมีอัตราส่วนที่สูงกว่าหลักสูตรปริญญาตรี (ปกติ) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าควร เปิดสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการตลาดในหลักสูตรต่อเนื่อง ส่วนหลักสูตรปริญญาตรีควรจะ เปิดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขา วิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล ตามลำดับ

สำหรับค่าเล่าเรียนที่จะมาใช้จ่ายในการศึกษาภาคค่ำนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าจะมาจากรายได้ประจำและรายได้ของผู้ปกครองในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกัน เมื่อสอบถามต่อไปถึงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาภาคค่ำนั้น ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ช่วงเวลา 18.00-21.00 น. เป็นช่วงที่มีความเหมาะสมมากที่สุด

ทางด้านความสนใจในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยพายัพ และ ความเห็นต่อการมาเรียนภาคค่ำของมหาวิทยาลัยอื่นเป็น เรื่องสุดท้ายที่มีการสำรวจกันนั้น กลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นว่าสนใจจะ เข้ามาเรียนและร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัย และกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นว่าจะมาเรียนหลักสูตรปริญญาตรีต่อ เนื้อในอัตราส่วนที่สูงกว่าหลักสูตรปริญญาตรี

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีต่อการ เปิดการศึกษา ภาคค่ำของมหาวิทยาลัยพายัพ นั้น คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้การดำเนินงานของการ เปิดการเรียนการสอนภาคค่ำของมหาวิทยาลัยพายัพ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงควรที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและ ดำเนินการ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวเพิ่มการดำเนินงานติดตามผลระบบการให้การศึกษาภาคค่ำใน ทุกๆ สามเดือน ทั้งนี้เพื่อสามารถติดตามแก้ไขปัญหาอันจะ เกิดขึ้น ได้ทันกับระยะเวลา

2. ทางด้านการเปิดหลักสูตรและสาขาวิชาของการศึกษานอกคํ่า นั้น ผลการวิจัยที่พบได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยพายัพควรจะเปิดการเรียนการสอนนาคํ่าในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี มากกว่า หลักสูตรปริญญาตรี (ปกติ)

3. สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยพายัพควรจะเปิดสอนนาคํ่านั้น ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ตามลำดับดังต่อไปนี้

- 3.1 สาขาวิชาการบัญชี
- 3.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- 3.3 สาขาวิชาการตลาด

4. ส่วนหลักสูตรปริญญาตรี (ปกติ) ที่มหาวิทยาลัยพายัพควรจะเปิดสอนนาคํ่านั้น ผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ตามลำดับดังต่อไปนี้

- 4.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- 4.2 สาขาวิชาการบัญชี
- 4.3 สาขาวิชาการจัดการ โรงแรมและการท่องเที่ยว
- 4.4 สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

คำนำ

เมื่อกลางปี พ.ศ. 2532 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อศึกษาความเป็นไป ได้ของการ เปิดการเรียนการสอนภาคค่ำของมหาวิทยาลัยพายัพ หลังจากนั้นคณะกรรมการดังกล่าวก็ได้ ประชุมปรึกษาหารือในการศึกษาหาแนวทางการ เปิดการเรียนการสอนภาคค่ำ ซึ่งรวมทั้งการเริ่ม งานวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีต่อการ เปิดการเรียนภาคค่ำ

คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก อธิการบดี ที่ได้ดำริให้มีการ เปิดการเรียนการสอนภาคค่ำจนทำให้มีโครงการวิจัยนี้เกิดขึ้น นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้รับ มอบหมายจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คือ ดร.บุญทอง ภูเจริญ ให้ทำการศึกษาและวิจัย การเปิดการเรียนการสอนภาคค่ำ โดยได้รับการประสานงานและความช่วยเหลือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ พันธชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการออกแบบ การวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจน ดร. วัชระ สิริประมา ประธานคณะกรรมการ การศึกษาภาคค่ำ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำจนทำให้รายงานการวิจัยนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งคณะผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ ท่านทั้งสามมา ณ โอกาสนี้

คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร สถานศึกษาอันได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาราชวมงคล โรงเรียนศรีธนาพาณิชยการ โรงเรียนพาณิชยการ เชียงใหม่ โรงเรียนพาณิชยการลานนา โรงเรียนเชียงใหม่โปลีเทคนิค โรงเรียนบริหาร ธุรกิจเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ คือ สำนักงานสรรพากรเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ การสื่อสารแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ รวมทั้งผู้จัดการของธนาคารต่างๆ อันได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ฯ จำกัด ธนาคารกสิกรไทยจำกัด และผู้จัดการฝ่ายบริหาร โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า โรงแรมแม่งิง และบริษัทนิคมพาณิชย์จำกัด ที่ได้ให้ความสะดวกในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้

โครงการวิจัยนี้คงไม่บรรลุซึ่งความสำเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือของนักเรียน นักศึกษาข้าราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานลูกจ้างตามพาณิชย์กรรมบริการต่าง ๆ ที่ได้ให้ข้อมูลอย่างดียิ่ง ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้กรุณาจัดสรร
เงินทุนในการวิจัยจำนวนหนึ่ง ตลอดจนความช่วยเหลือทางด้านการประมวลผลข้อมูลและการจัด
ทำรายงานการวิจัยจนสำเร็จออกมาเป็นรูปเล่ม ซึ่งทางคณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่
ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ จะมีประโยชน์ในการช่วยให้มีการวางแผนดำเนินงานการ เปิดการศึกษา
ภาคค่ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของทางมหาวิทยาลัย

คณะผู้วิจัย

PAYAP UNIVERSITY

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อสำหรับนักบริหาร	ก
คำนำ	ง
สารบัญ	ฉ
บทที่ 1	
บทนำ	1
ความเป็นมาของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	1
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	2
ขอบเขตของการวิจัย	2
ระเบียบวิธีการวิจัย	2
บทที่ 2	
มหาวิทยาลัยพายัพ	4
ประวัติความเป็นมา	4
วัตถุประสงค์	7
บริเวณมหาวิทยาลัยพายัพ	8
โครงการจัดการศึกษา	9
บทที่ 3	
ผลการวิจัย	13
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	13
ความคิดเห็นทั่วไปต่อการเปิดการศึกษาภาคค่ำ	18
บทที่ 4	
บทสรุปและข้อเสนอแนะ	27
ภาคผนวก	
แบบสัมภาษณ์ของโครงการวิจัย	30